

Số: **353** /TB-VPCP

Hà Nội, ngày **15** tháng 12 năm 2009

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 07 tháng 12 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng dự có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Cảnh Dinh, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão, cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến kết luận như sau:

Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong cuộc họp, hoàn thiện kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình năm 2010, tập trung vào các nội dung sau đây:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về biến đổi khí hậu, đề phòng cả tư tưởng chủ quan hoặc hoang mang trước tác động của biến đổi khí hậu.

2. Các Bộ, ngành và địa phương theo nội dung kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt nam đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng để rà soát, cập nhật các quy hoạch liên quan; có bước đi phù hợp để thực hiện các quy hoạch này; cụ thể:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát Quy hoạch phòng, chống thiên tai, quy hoạch hệ thống công trình thủy lợi, trong đó đặc biệt quan tâm hệ thống đê sông, đê biển, hệ thống kè, cống. Đối với hệ thống hồ chứa thủy lợi phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thành lập hội đồng đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, lập quy hoạch đầu tư nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa.

Sau khi rà soát và hoàn chỉnh lại quy hoạch, lựa chọn những vị trí xung yếu, xếp thứ tự ưu tiên, chuẩn bị hồ sơ dự án những hạng mục cấp bách, cung cấp cho

